

ที่มา...ของ คาถาเงินล้าน

นำเสนอเมื่อ : 8 พ.ค. 2552

ที่มาของ คาถาเงินล้าน

ก่อนที่อยู่วัดทุ่งนงันอยู่กระต๊อบ เงินร้อยก็หายากสำหรับเงินห้าบาท **คาถาวิระทยโย** ก็ทำเรื่อยๆ ไป ต่อมาท่านก็มาหา ก็บอกว่า คาถาบทหนึ่งที่เขาทำพระวัดพนัญเชิงองค์แรก มีเจ้าอาวาสองค์แรกท่านไปนั่งกรรมฐาน และเสกด้วยคาถาบทนี้ สามปี ท่านในที่สุดด้วยวัดพนัญเชิงเงินขาดใหม่ฉันก็ทำมาเรื่อย มาอีกปีหนึ่ง ทำล้นบวสรวง ท่านบอกว่า "**คาถาบทนี้ เป็นคาถาเงินแสนนะ**" ก็ใช้คาถาบทนั้น มาประมาณครึ่งปี คนมา ทอดกรินผ้าป่าได้เงินเป็นแสน เห็นชัดเจน

แล้วต่อมา อีกปีหนึ่ง ท่านบอกว่า, "**คาถาบทนี้เป็นคาถาเงินล้านนะ**" ให้อ่านต่อเนื่องกันไปแล้วไปลง "**คาถาวิระทยโย**" ต่อมาก็จริง ๆ เพราะปี 27 ก็ใช้เงินล้าน เป็นเดือน ซึ่งโอใช้อย่างนี้เราก็คิดไม่ออก ต้องคอย ๆ ใจเย็น ๆ เวลาไป ไปหาไปหาหัวใจเอา คือ ต้องภาวนาคณะนะ ภาวนาที่ตีเวลากฎากรรมฐาน พอจิตสบายนะต่อเลย เพราะเวลา กรรมฐานที่ตีเป็นคาถาใหม่เอี่ยมอย่างนี้ดีกว่า เวลาฝึกโยนิมยหรือออกไปไหน ออกไปเดี่ยวเดียวก็ได้ออกไปได้ นีจิต เป็นสมาธิ 4 เข้าเขตพระนิพพาน ได้จิตสะอาดถึงที่สุด กลับลงมาด้วยคาถาบทนี้เลย มาก่อนอยู่ที่ข้างใหญ่ไปเลยคือ ถาดิจ สะอาดมากผลก็เกิดเร็ว ก็สงสัยเหมือนกันนะ เมื่อปี 26 ท่านบอกว่าปี 27 มีอะไรบางก็ดู ๆ ใบบางนะ 28 จะเครียดมาก การค้าของใคร ภาทรงตัว ได้ก็ถือว่า ดีไว้ก่อน อันนี้ท่านบอกว่า "

ถ้าลูกเราจะจนก็จนไม่เท่าเขา"

ถ้าพูดถึงผลฉันก็เห็นดูเรื่อยๆมา เอ๊ะ! เงินแสนมันจะมีมาอย่างไร ภายใต้นั้นปรากฏว่าสมัยนั้นวัดต่างๆขายยังไม่ถึงหมื่น เลย แล้วต่อมาคาถาเงินล้านก็ต้องงาออก เพราะต่อไปข้างหน้าต้องไปซื้อเงิน

พระพุทธรูปองค์นี้ ต้องเชื่อต้องใจเย็นๆไม่ใช่ใจแรงรัด ถ้าไปแล้วคิดว่าเราต้องรวยนี้เสร็จ พัง ต้องว่าด้วยจิตเคารพนาน หลายปี ท่านไม่ยอมเปิดกับใคร ก่อนจะทำถึงดี มันต้องเครียด ใอปี 28 ความจริงมัน น่าจะดี แต่ไปๆมาๆ ก็มีจุดสะดุดจุด สะดุด นี้เป็นชะตาของชาติ แดงๆไปๆ ก็ต้องไปจะจุดรายแนว ถ้าพวกนี้รายนะ วัดทุ่งนงัน ไม่เป็นไร คือว่า หนึ่งนั้นนะ.....อย่าคิดว่ามันจะกินได้ เมื่อปี 30 นะ มันเกิน คาไซ จายเดือนละ 2 ล้านเศษ อันนี้ ต้องคิด เดือนนี้ก็ตกเกือบ 3 ล้าน คือ 2 ล้าน 9 แสนเศษ

ตอนนั้น ท่านให้ฉันเขียนโครงการ ที่จะทำเสร็จ ในปี 30 โครงการของท่าน จริง ๆ มีมาก ท่านๆ ก็เคยบอก ท่านบอกว่า "ท่านไม่บอกคุณตรง ๆ ทุกรอก ท่านรู้ใจคุณ ภาบอกโครงการทั้งหมด คุณไม่ทำนะ"

พระพุทธรูป ก็ล่อนนะ ไปๆ มาๆ ท่านให้ฉันเขียน ตามนี้ละ 12 รายการ ให้เสร็จ ภายในปี 30 เลย คิดว่า เงินที่ต้องใช้เป็น ล้านๆ รายการมากนะลูก ถ้าหากจะถามว่า 10 ล้านพอไหม ก็ต้องบอกว่า มันไม่ได้ครึ่งหลัง ที่ท่านสั่งทำหอก

วันนั้นก็ขึ้นไปก็กระต๊อบฉัน ไปถึงกระต๊อบ ก็ปรากฏว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ท่านประทับอยู่ที่นั่น และท่านพระเจ้าแม่ให้นาม ว่า "มีตรี" หรือ "พิมพ์า" ไปที่อเมริกา ท่านบอก "ฉันแม่คุณ เขามีฉัน ฉันเคยเป็นแม่คุณ" ถ้ามารู้อะไร "**ชื่อมีตรี**" แล้วคุณมาตั้งแต่อเมริกาเวลานี้ก็ยังคุมอยู่ ก็ไปกราบเรียนถามท่านว่า คำสั่งที่สั่งให้ท่านแม่ฉันรับ และค่าคร 300 ของจาก พ.ศ. นี้ไปจนถึง 30 มันก็เสร็จยกเหลือเกิน และ อีกหลายรายการ มันก็ใหญ่ทั้งนั้น ท่านแม่มีตรีกับบอกว่า "

"เอาอย่างนี้ดีลูก ขออำนาจพระพุทธานุภาพ" ก็เลยหันไปกราบพระพุทธรูป ท่านบอกว่า "

"ได้ ฉันต้องช่วยเธอ"

แล้วต่อมา เดินเล่นในบริเวณกระต๊อบของฉันเล็ก ๆ มันมีถนนหนทางใหม่ ก็ปรากฏว่า เดินไปเดินมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ก็เสด็จมาเดินด้วย ท่านบอกว่า "สภาพของพระนิพพาน มันเป็นอย่างนี้ละ คนที่ถึงพระนิพพานแล้ว ก็อินที่หา ไม่ มี มันเป็นอย่างนั้นนะ เวลานั้น เราเดินกลาง บริเวณ พวกเราทั้งหมดลงนั่งดูดี มันจะมีอะไรใหม่"

ที่มันเป็นหนึ่งไม่มีเลย พอหนึ่งไปแต่เพียงตั้งมันเลือกมาได้อย่างไร ก็ไม่รู้ เลยคุยไปคุยมา ท่านก็เลยบอกว่า "

งานที่ฉันสั่งต้องเสร็จทัน 30"

ท่านย่ากับแม่ศรีก็ขึ้นไป ท่านบอกว่า อำนาจพุทธานุภาพก็มีแล้ว สังฆานุภาพก็มีแล้ว พรหมานุภาพกับ เทวานุภาพก็ช่วย แล้ว แล้วว่า ถาวรลาลูกหลานมันยากจน และ ปี 28 มันจะเครียด ขอพระพุทธรูปขอคาถาสักบท (ที่ทูนให้ฉันไว้เน) ขอ หลาก ๆ หลาน ๆ ไซเออะ ให้ อนุสติ"

ความจริงคาถาเฉพาะนี้จะให้ใครไม่ได้เลย ท่านก็เลยบอกว่า "ถ้าอย่างนั้นไปพิมพ์แจก และก็ให้มันทำด้วยความเคารพ"

ฉันไม่ยืนยันว่าคนที่ไม่เคารพฉันจะมีผล จังให้คิดนะ

จึงขอให้ทุกคนได้รู้ความนี้ ให้ตั้งใจปฏิบัติด้วยความจริงใจด้วย ความเคารพในพระพุทธรูป

ตอนไปก็อ่านคาถาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน และให้ทุกคนตั้งใจนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เจ้า คิดว่า คาถาทั้งหมดนี้ จึงปรากฏ อยู่ในจิตของเรา ผลผลต่างๆ ปรากฏแก่เรา ตามที่พระองค์ทรงต้องการนะ นึกถึง ท่านนะ

สัมปติฉามิ คาถาสนองกลับ

นางสังสิโม คาถาพระพุทธรูปสลป

บทแรก "**พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปรายันติ**" อันนี้คืออุปสรรค ที่ลามจะมา แต่เขามาบอกว่า มีผลแน่นอน คือว่าแก่จะไม่ยอมให้ลูกแก่จน พุดง่าย ๆ ก็แล้วกัน พระพุทธรูป ก็ทรงยืนยันบอกว่า ให้อม

บทที่สอง "**พรหมา จะ มหาเทวา อกลลาภา ภวันตุเม**" คาถาบทนี้เป็นคาถาเงินแสนของท่าน

บทที่สาม "**มหาปุญโญ มหาโลภะวันตุ เม**" บทนี้เป็นคาถาปลุกพระวัดพนัญเชิง

บทที่สี่ "**มีเตพาหะติ**" เป็นคาถาเงินล้าน

บทที่ห้า "**พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทยโย วิระโคณัง วิระหิงสา วิระทูลี วิระทาสา วิระอติถโย พุทธัส**

สะ มานามะะ พุทธัสสะ สวาโหม" เป็นคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า

บทที่หก "**สัมปติฉามิ**" บทนี้เป็นบทเร่งรัดบทสุดท้าย

บทที่เจ็ด "**เพ็ง ๆ พะ ๆ หะ ๆ ลุ ๆ**" พระปัจเจกพุทธเจ้ามาบอกหลวงพ่อ เมื่อ พ.ย.33 เป็นภาษาโบราณแต่เทียบกับ ภาษาไทย อ่านได้อย่างนี้ เป็นคาถามหาลาภ มีผลยิ่งใหญ่ทุก ทั้งหมัดนี้ของสวด เป็นบทเดียวกัน บูชาเรื่อย ๆ ไป การบูชา ภาบูชาเลย ๆ มันเป็นเบียดต่อเส อยาลิมนะ เวลาสวดมนต์ แล้วไหว้สวดคาถานี้ 9 จบเท่าเดิมนะ และเวลากว้านนอนภาวนาก็ได้ ว่าเรื่อยๆ ไปจนกระทั่งหลับ ไปเลย ตื่นขึ้นมา ตอจากกรรมฐาน นอกนั้นก็ ใจสบาย ๆ นะ บางทีผลอยู่ ๆ ฉันก็ตอว่า ของฉันเรื่อย ๆ ไป คาถาเงินล้านนี้ มาให้เมื่อปีฝังลูกนิมิต ท่านบอกว่า งานช่างหาจะหนักมาก หลังจากนี้เป็นต้นไป ใฉนี้จะไข่มากกว่า สมัยที่สร้างโบสถ์ อยา ลิมนะ...เวลาวาง ๆ หนึ่งนึกก็ได้เดินไปก็ได้ ไม่หามเลยนะให้มันติดใจอยู่อย่างนั้น ใฉถือว่าเป็นกรรมฐานไปในตัวเสร็จเพราะ คาถาที่พระพุทธเจ้าบอก ทุกบทก่อนจะทำ ต้องนึกถึงท่าน ถือว่าเป็น พุทธธานุสติกกรรมฐาน

คิดมาจากหนังสือ "สมบัติพอให้" ของหลวงพ่อดวงพรพรหมยาน วัดท่าซุง อุทัยธานี